

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức hoạt động hè tuần 11 năm 2023 (từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2023)

Thực hiện Thông báo số 331-TB/TĐTN-VP ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hoạt động hè và các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2023; Ban Thường vụ Quận Đoàn thực hiện báo cáo định kỳ, cụ thể như sau:

1. Cấp Quận:

- Ngày 15/8/2023, Ban Chỉ đạo Hè quận Phú Nhuận tổ chức Hội trại tổng kết hoạt động hè, hoạt động tập huấn kỹ năng thực hành xã hội và Hành trình “Em yêu Thành phố của em” năm 2023 tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn và Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM, huyện Củ Chi. Hội trại đã thu hút sự tham gia của gần 80 em đội viên, thiếu nhi, học sinh tích cực tham gia hoạt động hè trên địa bàn quận.

+ Đoàn đã đến dâng hương, tham quan Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn. Tại đây, các em đã được nghe thuyết minh và ôn lại lịch sử vẻ vang về truyền thống anh hùng trong thời kỳ kháng chiến và bảo vệ đất nước của người dân 18 thôn Vườn trầu - Bà Điểm - Hóc Môn và của người dân Sài Gòn - Gia Định, một trong những nơi phát nguồn đầu tiên của Khởi nghĩa Nam Kỳ lịch sử. Đặc biệt, các em còn tham gia hoạt động chào cờ tại khu di tích để bày tỏ lòng thành kính trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Qua đó, giáo dục các em về truyền thống lịch sử, truyền thống dân tộc; hun đúc lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, dũng cảm, tình yêu quê hương, Tổ quốc; thiết thực giáo dục thiếu nhi rèn đức, luyện tài, vững tiến lên Đoàn; mãi mãi biết ơn và noi gương bao thế hệ cha anh đi trước; xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

+ Trong khuôn khổ Hội trại, các em thiếu nhi đã thích thú và hào hứng tham gia hoạt động tập huấn kỹ năng thực hành xã hội “Một ngày làm nông dân công nghệ cao” và chương trình “Học từ thiên nhiên” với các hoạt động đa dạng như: tập huấn ứng dụng “công nghệ số” vào lĩnh vực nông nghiệp; trải nghiệm “trồng cây thông minh”; tham quan và trải nghiệm trồng nấm bào ngư; tham quan nhà màng trồng nông sản, vườn hoa lan; trải nghiệm và thu hoạch rau thủy canh,... Từ đó, giáo dục các em tình yêu thiên nhiên; kích thích sự sáng tạo; giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; thúc đẩy phong trào “Sống xanh” trong thanh thiếu nhi,...

+ Bên cạnh đó, các em đã vô cùng sôi nổi tham gia các trò chơi vận động tập thể, trò chơi liên hoàn, trò chơi dưới nước; hoạt động trải nghiệm ẩm thực dân gian

và được tự tay đồ bánh khọt, bánh xèo miền Nam; trải nghiệm trò dân gian tát mương bắt cá,...

+ Hội trại đã giúp các em có thêm kiến thức và trải nghiệm thực tế sinh động; giáo dục truyền thống; thiết thực rèn luyện và vận dụng kỹ năng thực hành xã hội; tạo môi trường giao lưu, học hỏi và giáo dục các em tính đoàn kết, tinh thần tập thể, sự tự tin; đảm bảo phương châm vui hè - an toàn - bổ ích cho các trại sinh qua từng hoạt động.

- Ngày 16/8/2023, Nhà Thiếu nhi quận Phú Nhuận tổ chức Vòng Chung kết Hội thi “Em là thuyết minh viên nhí” năm 2023 với sự tham gia tranh tài của 05 em thí sinh xuất sắc nhất Hội thi và 90 em đội viên, thiếu nhi tham gia cổ vũ. Hội thi nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và chào mừng Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023) và chào mừng Hội nghị công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2028.

+ Hội thi với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu và phát huy hiệu quả “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại cơ sở và “Không gian Bác Hồ với thanh thiếu nhi” tại Nhà Thiếu nhi quận Phú Nhuận. Tạo môi trường cho các em đội viên, thiếu nhi giao lưu, học hỏi, tìm hiểu về 5 điều Bác Hồ dạy, các tác phẩm, câu nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thiếu niên, nhi đồng, tìm hiểu truyền thống lịch sử về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh cũng như biết được các bài thơ, câu truyện hay của các tác giả và các gương Anh hùng.

+ Vòng chung kết Hội thi gồm 02 phần, Phần 1: thi Thuyết minh về Không gian Bác Hồ với Thanh thiếu nhi, các em đã thuyết minh về từng không gian. Phần 2: dự thi Kể chuyện - sáng tác thơ - Hát múa. Các em đã vô cùng tự tin, sáng tạo và mang đến những mẫu truyện hay về 5 điều Bác Hồ dạy, mẫu truyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao thưởng Giấy khen và Quà cho các phần dự thi xuất sắc gồm 01 giải Nhất – Phường 7, 01 giải Nhì – Phường 13, 01 giải Ba – Phường 3 và 02 giải Khuyến khích – Phường 1, Phường 10.

- Ngày 19/8/2023, nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023), Nhà Thiếu nhi quận tổ chức cho 30 em thiếu nhi sinh hoạt tại Liên đội Nhà Thiếu nhi tạm thời tham gia Hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn” lần thứ XVII năm 2023 và tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Các em thiếu nhi quận Phú Nhuận đã xuất sắc đạt 17 giải cá nhân và 03 tập thể, trong đó có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 04 giải Ba, 10 giải Khuyến khích. Qua đó, tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng thông qua ngôn ngữ hội họa. Từ đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo vệ di sản văn hóa liên quan đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

- Ngày 20/8/2023, Nhà Thiếu nhi quận phối hợp cùng Sở Văn hóa – Thể thao và Nhà hát Trần Hữu Trang tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vương quốc nhồi bông” với sự tham gia của gần 200 em thiếu nhi. Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu văn hóa thưởng thức cho các em, từ đó hình thành thói quen, sở thích thưởng thức các loại hình giải trí, văn hóa, nghệ thuật tích cực, phù hợp với lứa tuổi và lan tỏa các giá trị nhân văn.

2. Các hoạt động tiêu biểu cấp cơ sở:

2.1. Phường 1: tổ chức Hội trại tổng kết hè dành cho thiếu nhi:

- Ngày 19/8/2023, Ban Chỉ đạo Hè Phường 1 tổ chức Lễ tổng kết hè năm 2023 với chủ đề “Em yêu Thành phố của em” tại Khu du lịch sinh thái Song Long, thành phố Thủ Đức với sự tham gia của hơn 40 thiếu nhi tích cực sinh hoạt hè trên địa bàn phường.

- Tại đây, Ban Chỉ đạo Hè phường đã tổng kết công tác tổ chức hoạt động hè năm 2023 với chủ đề “Em yêu thành phố của em”, đánh giá những thuận lợi, hạn chế và bài học kinh nghiệm; từ đó, nhân rộng các mô hình, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả trong hoạt động hè năm 2023 dành cho thiếu nhi tại địa phương. Đồng thời, Ban Chỉ đạo Hè phường cũng tuyên dương khen thưởng cho 27 em thiếu nhi tham gia tích cực trong sinh hoạt hè năm 2023.

2.2. Phường 2: tổ chức chương trình “Áo Xanh đồng hành - San sẻ yêu thương” năm 2023:

- Ngày 17/8/2023, tại Hội trường UBND Phường 2, Đoàn phường - Hội LHTN Việt Nam Phường 2 tổ chức Chương trình “Áo Xanh đồng hành - San sẻ yêu thương” trong chuỗi hoạt động phong trào nhằm thực hiện Giải pháp “Tuổi trẻ Tri ân - Tình nguyện vì an sinh xã hội” nhằm chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em thiếu nhi tích cực sinh hoạt hè, các em thiếu nhi “nòng cốt” trên địa bàn phường, tổng giá trị 12.300.000 đồng.

- Chương trình đã tiến hành trao tặng 05 phần quà học tập, áo Đoàn, áo Hội cho các bạn đoàn viên, hội viên vừa được phát triển trong hè từ lực lượng thiếu nhi nòng cốt trị giá 5.000.000 đồng. Đoàn phường cũng phối hợp với Đoàn cơ sở Công an Quận trao tặng 01 xe đạp mới trị giá 2.500.000 đồng cho 01 em thiếu nhi thuộc diện hộ nghèo trong “Mô hình Đồng hành và chia sẻ” do Đoàn phường hỗ trợ chăm lo hàng tháng trong năm 2023.

- Cũng trong chương trình, Chi đoàn – Chi hội Khu phố 1 đã thực hiện Công trình thanh niên “Áo trắng yêu thương - cùng em đến trường” trao tặng 05 bộ đồng phục đi học và quà học tập cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn khu phố trị giá 2.800.000 đồng.

- Đồng thời, Chi đoàn - Chi hội Khu phố 3 cũng thực hiện Công trình thanh niên “Áo Xanh đồng hành - cùng em đến lớp”, vận động, sửa chữa và thay mới các bộ phận, trao tặng 02 xe đạp cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn khu phố trị giá 2.000.000 đồng.

2.3. Phường 5: tổ chức hoạt động Trần Quốc Toàn – thăm hỏi gia đình cựu Công an nhân dân:

- Sáng ngày 17/8/2023, Đoàn đại biểu Đảng uỷ - Uỷ ban nhân dân – Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Chỉ huy Công an, Ban Chỉ huy Quân sự Phường 5 cùng các em thiếu nhi tiêu biểu trong hoạt động hè đã đến thăm hỏi gia đình đồng chí Phạm Thị Minh Thu và đồng chí Nguyễn Văn Thịnh là cựu Công an nhân dân nhận huy hiệu Đảng 75 năm nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

- Tại đây, các em thiếu nhi đã được cô Phạm Thị Minh Thu kể những câu chuyện của đồng chí trong khoảng thời gian tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng thời, nhắc nhở các em thiếu nhi phải luôn ghi nhớ về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ, thắng lợi của chiến dịch đã giáng đòn quyết định đập tan ý chí xâm lược của các thế lực thực dân hiếu chiến, buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Geneve, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia.

- Từ đó, các em có trải nghiệm thực tế sinh động, hiểu biết hơn về ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến dịch: không chỉ là ngọn cờ cổ vũ các dân tộc thuộc địa trên thế giới đấu tranh giành lại độc lập, tự do, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những biểu tượng vĩ đại của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam; của đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta: đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, biết đánh và biết thắng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng, một dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

2.4. Phường 10: tổ chức Lễ tổng kết hè cho thiếu nhi:

- Ngày 16/8/2023, Ban Chỉ đạo Hè Phường 10 tổ chức Lễ Tổng kết Hè, chương trình “Nâng bước em đến trường” và trao khen thưởng cho các cá nhân đã tham gia và hoàn thành tốt các hoạt động Hè năm 2023 tại Công viên nước Đầm Sen, Quận 11 với sự tham gia của hơn 50 em thiếu nhi.

- Ban Chỉ đạo Hè phường đã tổ chức tuyên dương 35 em thiếu nhi đã tích cực và tham gia tốt các hoạt động hè. Đồng thời, trao tặng 10 phần quà gồm tập trắng, dụng cụ học tập cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, tổng kinh phí 4.800.000 đồng. Đặc biệt nhất, các em thiếu nhi đã vô cùng hào hứng và sôi nổi tham gia vui chơi, giải trí, trải nghiệm các trò chơi dưới nước tại Công viên nước Đầm Sen.

2.5. Phường 13: tổ chức Lễ tổng kết hoạt động hè cho thiếu nhi:

- Ngày 11/8/2023, nhằm đánh giá kết quả hoạt động tổ chức sinh hoạt hè tại địa phương cũng như biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động hè năm 2023. Ban Chỉ đạo Hè Phường 13 tổ chức Lễ Tổng kết Hè

năm 2023 với chủ đề: “Em yêu Thành phố của em” tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn cùng sự hiện diện của hơn 60 các anh chị phụ trách và các em thiếu nhi đến từ 8 khu phố.

- Ban Chỉ đạo Hè Phường đã khen thưởng cho 10 cá nhân phụ trách, và trao tặng 10 phần quà cho các em thiếu nhi có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Hè tại địa phương năm 2023. Đồng thời, các anh chị phụ trách đã tổ chức trại hè “Học từ thiên nhiên” với những hoạt động sôi nổi như tìm kiếm các con vật, chụp hình và thực hiện các thử thách giải mật thư giúp các em có thêm nhiều kỹ năng bổ ích.

2.6. Phường 15: tổ chức Hội trại tổng kết hoạt động hè cho thiếu nhi:

- Ngày 19/8/2023, Ban Chỉ đạo Hè Phường 15 tổ chức Hội trại tổng kết hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2023 với chủ đề “Em yêu Thành phố của em” với sự tham gia của hơn 40 em đội viên, thiếu nhi, học sinh tích cực tham gia hoạt động hè tại địa phương.

- Tại đây, Ban Chỉ đạo Hè phường cũng đã trao tặng các phần quà tới các em thiếu nhi tham gia tích cực, và có thành tích tốt trong các hoạt động hè tại địa phương. Các em thiếu nhi cũng đã hào hứng tham gia tắm suối và các trò chơi dưới nước tại Khu du lịch sinh thái Song Long, thành phố Thủ Đức.

2.7. Tiêu điểm 13 phường:

- Ban Chỉ đạo Hè 13 phường quan tâm, phối hợp, tổ chức tốt các chương trình, hành trình, hội trại tổng kết hoạt động hè cho thiếu nhi và các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn.

- Ban Chỉ đạo Hè 13 phường tổ chức tổng kết và bế giảng các lớp kiến thức, rèn luyện sức khỏe, thể dục thể thao, lớp kỹ năng như: lớp võ tự vệ, lớp ngoại ngữ, lớp kỹ năng thực hành xã hội, lớp nấu ăn, lớp bơi lội, lớp cầu lông, lớp rèn chữ,...

*** Tổng số lượt thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè tuần 11: 11.080 lượt.**

Trên đây là báo cáo Kết quả tổ chức hoạt động hè tuần 11 năm 2023 (từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2023) trên địa bàn quận Phú Nhuận. /.

Nơi nhận:

- Thành Đoàn: Ban TC-KT, Ban TN, HDD;
- Đ/c Dương Thị Huyền Trâm - Trưởng ban VH-XH UB.MTTQ Việt Nam Thành phố, TV.BCĐ Hè Thành phố;
- Thành viên BCĐ Hè quận;
- Ban Dân vận Quận ủy;
- TT BCĐ Hè 13 phường;
- Lưu: VP, BCĐ Hè, HDD.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO HÈ QUẬN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**



**BÍ THƯ QUẬN ĐOÀN
Huỳnh Anh Phương Thảo**